

**CHỈ THỊ**  
**về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội**  
**trên địa bàn huyện**

-----

**I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH:**

Trong thời gian qua, tình hình thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII), Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 09/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội” trên địa bàn huyện có những chuyển biến tích cực. Cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được kết quả quan trọng. Các lễ nghi, hoạt động văn hóa cơ bản thực hiện gọn nhẹ hơn, giảm các hủ tục lạc hậu, các phong tục tập quán tốt đẹp được phát huy, tạo môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn huyện vẫn còn một số mặt hạn chế. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Trong việc cưới, một số gia đình, trong đó có cả gia đình cán bộ, đảng viên còn làm cỗ nhiều, dư thừa, gây tốn kém, lãng phí; trong việc tang, trong lễ hội, hiện tượng mê tín dị đoan, một số hủ tục lạc hậu vẫn còn. Những biểu hiện trên đã không phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống, ảnh hưởng không tốt đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

**II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:**

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:



1. Tiếp tục quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 14/1998/CT-TTg, Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận số 51-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội”; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 09/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Rà soát, bổ sung, xây dựng và hoàn thiện quy chế, quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trong các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn; Quy ước, hương ước của các thôn, xóm, tổ dân phố về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm văn minh, lành mạnh, tiết kiệm, phát huy được những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương; Đảm bảo tốt an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng; không phô trương, hình thức, không vụ lợi; ngăn chặn, đẩy lùi mê tín dị đoan và các hủ tục lạc hậu.

3. Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các quy định của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Cụ thể như sau:

Đối với việc cưới: Thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm văn minh, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán, nét đẹp văn hóa của địa phương và hoàn cảnh gia đình. Thực hiện văn minh, văn hóa, không lãng phí trong làm cỗ, mời cỗ:

- Đối với các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn: Thực hiện việc tổ chức mời khách bằng tiệc trà. Chỉ mời cỗ cưới trong phạm vi gia đình, họ tộc, bà con, anh em, bạn bè đồng nghiệp thân thiết.

- Đối với các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức: Khuyến khích việc tổ chức mời khách bằng tiệc trà. Việc mời cỗ cưới gọn theo quan hệ của gia đình, của bản thân.

- Đối với nhân dân: Tuyên truyền, vận động thực hiện việc mời khách, làm cỗ, mời cỗ văn minh, văn hóa, không lãng phí.



Đối với việc tang: Tổ chức các lễ nghi theo đúng quy định của pháp luật, các quy định của địa phương, bảo đảm trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương và hoàn cảnh của gia đình. Đối với các gia đình có mối liên hệ, quan hệ rộng, số đoàn đến viếng đông: Thực hiện việc ban tổ chức lễ tang và gia đình nhà hiếu chuẩn bị một số vòng hoa phục vụ lễ viếng của các đoàn.

Đối với lễ hội: Xây dựng và thực hiện đúng nội quy, quy định trong việc tổ chức lễ hội theo quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong, mỹ tục. Các nghi thức, hoạt động lễ hội bảo đảm trang trọng, giới thiệu, quảng bá, phát huy nét đẹp của địa phương, của quê hương, đất nước.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

1. Cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể cần xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện thường xuyên. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, các ngành từ huyện đến các xã, thị trấn phải gương mẫu thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

2. UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm Chỉ thị.

3. Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp và lồng ghép với các phong trào, cuộc vận động khác của tổ chức mình, tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tự nguyện, tự giác thực hiện các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các ban, ngành có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị của Trung ương, chỉ đạo của cấp trên, Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn huyện.

5. UBKT Huyện ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị ở các tổ chức cơ sở Đảng trực

thuộc; phối hợp với các ngành liên quan tham mưu việc xử lý kỷ luật đối với những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm Chỉ thị.

6. Văn phòng Huyện ủy phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị. Thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chỉ thị này được quán triệt đến các chi bộ đảng./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện;
- Cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc;
- Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, MTTQ, các đoàn thể;
- Lưu VP.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ**



**Đinh Đức Tuyên**